

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ QUẢNG AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 24/NQ-HĐND

Quảng An, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp
lần thứ 05 và lần thứ 06 Hội đồng nhân dân xã khóa X

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG AN KHÓA X, KỲ HỌP LẦN THỨ 07

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 05 và lần thứ 06 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân xã cơ bản tán thành với Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 05 và lần thứ 06 Hội đồng nhân dân xã khóa X, đồng thời nhấn mạnh:

Hội đồng Nhân dân xã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Nhân dân xã trong việc tiếp thu, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri trong thời gian vừa qua; việc tiếp thu, trả lời và giải quyết của các cơ quan chức năng đối với kiến nghị của cử tri được thực hiện khá nghiêm túc; các kiến nghị được giải quyết đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã được phản ánh trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã. Đối với các kiến nghị liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn, UBND xã đã giải trình, làm rõ, đồng thời đã kiến nghị, đề xuất với cấp trên quan tâm giải quyết.

Đến nay, 100% nội dung kiến nghị của cử tri tổng hợp tại kỳ họp thứ 05, 06 -HĐND xã khóa X (có 24 kiến nghị) đã được Ủy ban nhân dân xã trả lời cho cử tri, trong đó 15/24 ý kiến, kiến nghị, chiếm tỷ lệ 62,5% đã và đang được giải quyết cơ bản thỏa đáng.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: việc xác định trách nhiệm cũng như



công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện một số nhiệm vụ vẫn chưa cụ thể và chặt chẽ dẫn đến việc giải quyết chậm, hiệu quả chưa cao (nhất là đối với các kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước); đến nay còn 3/24 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 12,5% được tiếp thu nhưng việc giải quyết vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Điều 2. Để tiếp tục giải quyết tốt những kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp lần thứ 05, 06 Hội đồng nhân xã khóa X, Hội đồng nhân dân xã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã và các bộ phận chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đối với UBND xã

Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết các nội dung giải quyết còn chưa cụ thể đã nêu ở trên.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi và quan tâm đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu nhưng phải chờ nguồn lực đầu tư để bố trí hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực trong các năm sắp tới.

Quan tâm theo dõi, giải quyết những kiến nghị đã được UBND xã tiếp thu, có lộ trình thực hiện tại các kỳ họp trước theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Đối với UBMTTQ Việt Nam xã

Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND xã trong hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Nâng cao hiệu quả phối hợp với Thường trực HĐND xã, các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt công tác tổ chức để đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri và tổng hợp kiến nghị trình HĐND xã.

Phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các kiến nghị cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, đồng sức, đồng lòng của người dân thì mới thực hiện được. Đề nghị cử tri tiếp tục theo dõi giám sát việc giải quyết, kịp thời phản ánh với đại biểu HĐND xã để yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Các Ban và đại biểu HĐND xã

Các Ban Hội đồng nhân dân xã nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm để tổ chức giám sát chuyên đề; rà soát, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị đã được giải quyết hoặc đang giải quyết để yêu cầu UBND xã và các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc các nội dung; kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh giữa 02 kỳ họp để tổ chức các phiên giải trình, chất vấn nhằm đáp ứng kịp thời mong muốn, nguyện vọng của cử tri trong toàn xã.

Đại biểu HĐND xã cần nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tổng hợp, phân loại kiến nghị cử tri; theo dõi, giám sát, đôn đốc UBND xã xem xét, giải

quyết kiến nghị cử tri và phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, thông tin đến cử tri, nhân dân nắm rõ tình hình, kết quả giải quyết.

Điều 3. Hội đồng nhân xã giao trách nhiệm

1. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp lần thứ 08 Hội đồng nhân dân xã khóa X.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã khóa X, kỳ họp lần thứ 07 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Thường trực UBND huyện;
- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã;
- Các Ban HĐND xã, Đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể cấp xã;
- Lưu: VT. *Miem*

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải



